



สรุปข่าว สธ.

ประจำวัน
2 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก) เว็บไซต์ (thebangkokinsight, สปริงนิวส์, thestandard)

-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเจลล้างมือ-หน้ากากผ้า แบรินต์ SIRIVANNAVARI Bangkok แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานกำลังใจและความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

การดำเนินงานของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, บางกอกโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, บางกอกทูเดย์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, ข่าวสดคมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, nationtv, prachachat, sanook, thansettakij, nationweekend ,bbc, js100, isranews, workpointnews, 77kaoded ,mthai) ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า นายกฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ได้เห็นภาพการทำงานของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันโรค สำหรับสถานการณ์ระดับโลก จำนวนผู้ติดเชื้อรวม 856,910 ราย อาการหนัก 32,297 ราย หายแล้ว 177,141 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 42,107 ราย โดยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 1 มีผู้ติดเชื้อ 187,340 ราย ตามมาด้วยอิตาลี สเปน และฝรั่งเศส สำหรับประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 35 ยอดผู้ติดเชื้อ 1,771 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 120 ราย เสียชีวิต 13 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย คือ รายที่ 11 เป็นเพศชาย อายุ 79 ปี อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเบาหวานและไตวายเรื้อรัง เดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ 7 มี.ค. เริ่มป่วย 20 มี.ค. เข้ารับการรักษาที่รพ.รัฐในจังหวัด 23 มี.ค. อาการไม่ดีขึ้นและกลับมารพ.อีกครั้ง โดยมีไข้สูง 39.1 องศา และมีอาการอื่นแทรกซ้อน จึงส่งต่อรพ.จังหวัด และเสียชีวิตวันที่ 31 มี.ค. และรายที่ 12 เป็นชาย อายุ 58 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษ เริ่มมีอาการป่วย 12 มี.ค. เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชน 15 มี.ค. และเสียชีวิตวันที่ 31 มี.ค. ส่วนที่มีข้อสังเกตว่าอาการรุนแรงให้อยู่บ้านหยุดเชื้อ แต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง แสดงว่าถึงจะอยู่บ้านแต่ถ้ายังไม่เพิ่มระยะห่างของคนในบ้านก็ยังมีโอกาสเสี่ยง จึงต้องใช้หลักเว้นระยะห่างเพื่อเลี่ยงละอองฝอยจากการพูดคุย ใช้ของส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย แม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันและคงต้องปฏิบัติไปอย่างนี้โดยไม่จำกัดวัน

-ด้าน สธ. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 74 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 120 ราย แยกเป็น กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 51 ราย ได้แก่ สนามมวย สถานบันเทิง สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว และร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 39 ราย ได้แก่ เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ (รวมผู้เดินทางร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่อินโดนีเซีย) อาชีพเสี่ยง และบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 30 ราย สรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 416 ราย ยังรักษาในรพ. 1,343 ราย อาการหนัก 23 ราย เสียชีวิต 12 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,771 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก

-เสนอข่าว สธ.แสดงบทบาทสมมติระหว่างการเล่นข่าวเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจวิธีการอยู่ห่างกัน (Social Distancing) ที่บ้านของประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ตัวเลขผู้ป่วยยังไม่ลดลง สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยทำยังไม่ได้ผลและยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือ โดยการให้หยุดทำงานอยู่ที่บ้านน่าจะไม่ได้ได้รับความร่วมมือเต็มที่ เพราะพบว่าช่วงสงกรานต์ยังมีคนใช้บริการจำนวนมาก เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐเองที่ยังมีการมาทำงานจำนวนมาก ส่วนกรณี รพ.เอกชนไม่รับผู้ที่ตรวจพบโควิด-19 และมีอาการน้อยไว้ในรพ. ให้แจ้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.เข้าไปดำเนินการ โดยแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อของกรมการแพทย์ แม้จะมีอาการน้อยต้องรับไว้รักษาในรพ. ก่อน 2-7 วัน จากนั้นหากแพทย์ประเมินอาการว่าไม่มีรุนแรงจะย้ายไปอยู่หอพักหรือโรงแรมที่จัดไว้จนครบ 14 วัน หากหายดีก็จะให้กลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบคนไทย 19 คน จาก 27 คน ติดเชื้อหลังร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ว่า น่าจะเป็นผลที่เกิดจากการคัดกรองและตรวจหาเชื้อเร่งด่วน โดยสนามบินจะจัดพื้นที่ให้ผู้โดยสารรองจนกว่าจะทราบผลตรวจหาเชื้อ หากพบเป็นบวกจะส่งตัวไป รพ. ทันที ส่วนรายที่ผลตรวจเป็นลบจะส่งไปที่สถานที่กักกัน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเดียวกันกับผู้เดินทางเข้าประเทศทุกช่องทางและผู้มาทุกพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สนุก, ผู้จัดการออนไลน์, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, newstv, ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย ผลสำรวจความกังวลต่อโรคโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์จำนวน 15,838 คน พบว่า มีความกังวลต่ำ คือ ไม่ตระหนัก

ประเด็นข่าว

900 คน (5.68%) กังวลปานกลาง 12,063 คน (76.17%) และกังวลสูง คือ ตระหนก 2,875 คน (18.15%) ซึ่งคนกังวลปานกลางถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่พร้อมขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เช่น อยู่บ้านหยุดเชื้อ รักษาระยะห่างทางสังคม ซึ่งต้องการความร่วมมือมากกว่า 80% ขึ้นไป เพราะการศึกษาระบาดวิทยาใช้หัวใจใหญ่ในออสเตรเลีย พบว่าหากร่วมมือแค่ 70% แทบไม่เกิดประโยชน์

-ด้าน อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของไทย ขณะนี้พบทั้งหมดเป็นการติดเชื้อจากการนำตัวเองไปใกล้แหล่งเชื้อหรือใกล้กันคนป่วยมีเชื้อ ดังนั้น การเว้นระยะห่างจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผู้จัดการ, newtv., สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว รมว.สธ. ลงนามในประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการให้แก่หน่วยบริการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จ่ายค่าแล็บไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง ค่ายาไม่เกิน 7,200 บาท/ราย

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สนุก, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง NBT, ThaiPBS

-เสนอข่าว รมว.สธ. พร้อมด้วย รมช.สธ. และคณะผู้บริหาร รับมอบ surgical mask 80,000 ชิ้น จาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร โดยจะนำไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กระปุก, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สปริงนิวส์) ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว อย.มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินเจดล้งมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ต่ำกว่า 70% จำนวน 24 รายการ มีผลตั้งแต่ 11 มี.ค. 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอนได้ที่เว็บไซต์ อย.

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว เลขาธิการ อย. ออกประกาศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเพียงพอ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผย การดื่มเอทิลแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ และผลข้างเคียงอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีโอกาสรับเชื้อง่ายกว่าคนปกติเพราะแอลกอฮอล์จะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการร่วมสังสรรค์กันยังเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น เพราะหากมีผู้ติดเชื้อหยิบจับภาชนะร่วมกันก็อาจติดเชื้อได้

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา และรัฐบาลลดเวลาขายเหล้าเบียร์ และขอให้ธุรกิจน้ำเมาหยุดส่งเสริม หุดโฆษณา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก, ไอเอ็นเอ็น

-เสนอข่าว สถาบันปราชญ์รัตนกุล อนุญาตให้ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ ภรรยา กลับมาพักฟื้นร่างกายที่บ้านพัก หลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 และตรวจซ้ำไม่พบเชื้อ โดยให้พักผ่อนอยู่กับบ้านประมาณ 30 วัน และงดการเข้าเยี่ยม

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด อภ. วาระพิเศษ ได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วน 660 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ประกอบอย่างละ 400,000 ชิ้น/ชุด จากจีนเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากการผลิตในประเทศไทยไม่พอ จะขนส่งทางเครื่องบิน 150,000 ชิ้น/ชุด ภายในสัปดาห์นี้ และขนส่งมาทางเรือเพิ่มอีก 250,000 ชิ้น/ชุด ในอีก 2-3 สัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 12 ตรวจเยี่ยมรพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชชนรินทร์ ซึ่งเป็นรพ.สนามที่ใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรง พร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมอาคารศูนย์ยาเสพติด กองบังคับการกองอาสา รักษาดีนแดน จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่รับนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถานกักตัว14วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว สสส. นำดาราศิลปินทำแคมเปญ "สัญญาว่าจะอยู่บ้าน" ชวนคนไทยติดแฮชแท็ก #อยู่บ้านต้านโควิด

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แต่งเพลงรณรงค์ให้ประชาชนนอนพักอยู่บ้านคลายเครียด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว คณะแพทย์ มอ. และรพ.ในสงขลา เปิดรพ.สงขลานครินทร์ สาขา 2 (Songkhla Covid-19 Recovery Camp) อาคารดินสุสานนท์ ศูนย์บริหารผู้สูงอายุ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

-เสนอข่าว รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมให้ความร่วมมือหาก รพศ.เชียงใหม่ประชาชนเคราะห์ มีผู้ป่วย COVID-19 เต็ม โดยรองรับผู้ป่วยได้ราว 100 เตียง และอาจขยายเพิ่มเติมกรณีจำเป็น

ประเด็นผลกระทบ

1.ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Red-skull addict, workpointnews

ประเด็นข่าว

-เสนอข่าว นายสมพร จารีกกลาง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ตราด ทำหนังสือร้องเรียนถึงผวจ.ตราด ระบุว่า ผู้บริหารรพ.บ้นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่อมาได้โพสต์ว่า มีการตั้งกรรมการสอบว่าทำผิดมาตรฐานวิชาชีพโดยกรรมการที่ไม่มีความรู้ด้านวิชาชีพ และขอให้คนตราดช่วยให้ความยุติธรรมด้วย เพราะเชื่อว่าถูกสอบจากการเรียกร้องขอเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ด้านเพจหมอแล็บแพนด้า ได้โพสต์ภาพบุคลากรทางการแพทย์สวมเสื้อกันฝนปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด พร้อมระบุว่า จะหาชุดไปให้ และติด #ตราด

-ผอ.รพ.ตราด ระบุ ต้องไปศึกษาระเบียบก่อน ในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการไม่สมควรจะมาต่อความในที่สาธารณะกับลูกน้อง ส่วนเรื่องการใส่เสื้อกันฝนในห้องผ่าตัดนั้นไม่ทราบว่ามีความเป็นจริงหรือไม่

2.ตั้งกรรมการสอบนำเข้าชุดตรวจ COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง Thaipbs

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงตั้ง กก.ขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการอนุมัตินำเข้าชุดตรวจ COVID-19 เชื่อว่าไม่มีใครสามารถกดดันการทำงานของคณะกรรมการได้ ยืนยันว่าในช่วงเวลานี้ไม่มีใครคิดเรื่องอื่นนอกจากการช่วยเหลือประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว มีรายงานว่า การคัดเลือกบริษัทนำเข้าชุดตรวจต้องผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอย. แต่ในขั้นตอนดังกล่าวมีช่องโหว่ให้ผู้บริหารแทรกแซงได้ จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทที่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าชุดตรวจ มีดังนี้ 1.บริษัท แบงคอก จี โนมิคส์ อินโนเวชั่น จำกัด มี นายปรีชา เลหาหงษ์ชนะ อธิบดีกรมฯ.พาณิชย์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 2.บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 3.บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การนำเข้าการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Real-time RT PCR ขณะนี้ประเมินผ่านแล้ว 16 ตัวอย่าง และอย.ได้อนุมัติแล้ว ขอให้มั่นใจว่าการตรวจทั้งภาครัฐและเอกชนมีบริษัทที่นำเข้าอย่างเพียงพอ

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า หลังมีข่าวที่ประเทศสเปน อย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะนี้ยังไม่พบผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าวนำเข้ามาที่ไทย

-ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรณะ หัวหน้าสำนักวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบายว่า การตรวจภูมิคุ้มกันด้วย Rapid test อย.และกรมฯ ได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินร่วมกัน โดยไม่มีผู้บริหารมาเกี่ยวข้อง และจากการเปิดให้ผู้ประกอบการมายื่นวันที่ 20 มี.ค. จำนวน 20 คำขอ ผ่าน 6 คำขอ วันที่ 25 มี.ค. 18 คำขอ ผ่าน 3 คำขอ และวันที่ 27 มี.ค. จำนวน 10 คำขอ ยังไม่มีใครผ่าน

3.เสนอให้ใช้เฟซชิลด์ป้องกันโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี โฆษกข้อความในเพจเฟซบุ๊กระบุว่า ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมสนับสนุนแนวทางป้องกันโรคด้วยเฟซชิลด์ โดยมอบเงินสมทบเป็นรางวัล 500,000 บาท ในการประกวดออกแบบเฟซชิลด์

4.การใช้งบประมาณของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น, matichonweekly

-เสนอข่าว นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ โฆษกข้อความว่า รัฐบาลไม่มีงบกลางจัดการกับโควิด-19 แล้ว เพราะนางบกลาง 45,000 ล้านไปจ่ายคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จึงต้องออก พ.ร.ก.โอนงบประมาณ ตัดงบที่ไม่จำเป็นมาใช้ด้านสาธารณสุขก่อน และตามด้วย พ.ร.ก.กู้เงิน ซึ่งต้องวางแผนให้ดี

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

-เสนอข่าว นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 3 เม.ย. จะประชุมกรม.นัดพิเศษ อาจเสนอในที่ประชุมให้เห็นชอบในการออกพ.ร.ก.ให้มีการกู้เงิน 2 แสนล้านบาท เพื่อนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

5.จนท.ดีเอสไอติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, สนุก)

-เสนอข่าว พบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่เข้ามาทำหน้าที่ประสานงานกับ ศบค. มีอาการไอ มีไข้ต่ำๆ และอ่อนเพลีย จึงไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่รพ.รามาริบัติ วันที่ 31 มี.ค. 2563 และพบว่าติดโรคโควิด-19 โดยได้เข้าปฏิบัติงานช่วงเวลา 08.00 -17.00 น. วันที่ 29 มี.ค. 2563 และได้ประชุมร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จาก สท.ที่ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ เบื้องต้น รมว.ยุติธรรม สั่งการให้บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับตัวเองเพื่อสังเกตอาการ

-ด้าน นายไตรยฤทธิ์ เตมทิวศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ได้เร่งตรวจสอบผู้มีประวัติร่วมงานหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย คาดว่า จะต้องกักตัวเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน

6.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณี นพ.บุญมี วิบูลย์จักร์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนครนายกป่วยโควิด-19 ว่า ได้รับรายงานจากนพ.บุญมีเข้ารักษาที่สถาบันบำราศนราดูรแล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ใกล้ชิด ผู้ว่าฯ นครนายก สั่งให้กักตัว 14 วัน โดยมีผู้คุม 11 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมประชุมพักการลงโทษในระดับเรือนจำ ซึ่งนพ.บุญมี เป็นประธานการประชุม ทั้งเจ้าหน้าที่ป.ส. พนักงานคุมประพฤติ ด้วย ทั้งนี้การ

ประเด็นข่าว

ควบคุมสถานการณ์โควิดในเรือนจำยังคงเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ส่วนข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ ได้ออกหนังสือสั่งเป็นแนวทางปฏิบัติการ เรื่องการรักษาสุขภาพ ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง และลดการพบปะบุคคลอื่นๆ

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ส่งทีมจากสสจ.และสคร.ไปสอบสวนโรคร่วมกับกรมราชทัณฑ์แล้ว เบื้องต้นผู้บัญชาการเรือนจำไม่เคยเข้าไปในแดนขัง จึงไม่น่ากังวลว่าผู้ต้องขังจะติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว พล.อ.ณัฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก เปิดเผยกรณี ร.อ.หญิง สังกัดกรมสารบรรณทหารบก ติดเชื้อโควิด-19 ว่า จากการสอบสวนโรคพบติดเชื้อจากสามี ขณะนี้ได้เข้ารับรักษาตัวที่รพ.แห่งหนึ่งพร้อมกับสามี และสั่งกักตัวผู้ใกล้ชิด 14 วัน กองทัพบกมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 11 ราย รักษาตัวอยู่ใน รพ. 9 ราย กลับบ้านแล้ว 2 ราย เป็นกำลังพลในพื้นที่ กทม.ทั้งหมด ดูอาการอยู่ในรพ. 15 ราย กักตัวที่บ้านพัก 14 วัน 170 ราย ส่วน พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว ปลัด ก.ยุติธรรม ได้รับรายงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ก.ยุติธรรม ว่า มีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย ซึ่งได้หยุดงานตั้งแต่ 28 มี.ค. จะติดตามกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่เคยติดต่อกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

7.แหล่งแพร่เชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ

-เสนอข่าว โลกออนไลน์ได้แชร์ภาพการแจกข้าวกล่องและอาหารแห้ง โดยเจ้าของร้านจำหน่ายล้อแม็กซ์รถยนต์และกลุ่มเพื่อน ริมถนนอุทอง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งมีผู้มาเบียดรอรับของแจกกันจำนวนมากจนทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลว่า อาจจะเป็นการทำให้มีการติดต่อแพร่เชื้อโควิด-19 ด้าน เจ้าของร้าน ชี้แจงว่า มีการวางระบบเป็นอย่างดี เว้นระยะผู้รับของแจกไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จัดเจลล้างมือและจุดตรวจวัดไข้ แต่มีผู้มารับของแจกเกินกว่าที่วางแผนไว้ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ยอมรับว่าอาจจะประมาทจัดระเบียบไม่ดีพอ

-ผวจ.กาญจนบุรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นบทเรียนให้ผู้ที่ปรารถนาดีรายต่อไป ต้องพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงสิ่งที่ควรควบคุมให้ได้ในการแจกด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จำหน่ายไข่ไก่ขังฟ้า มีประชาชนมาต่อแถวรอซื้อเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องจัดให้วันระยะห่างกัน 1 เมตร และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการ ส่วนประชาชนที่มาซื้อก็สวมใส่หน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น

-เสนอข่าว ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา ทயอยเข้ารับการแจกข้าวต่อจากร้าน เดอะบาเลย์ ริมถนนเพชรเกษม โดยทีมงานตั้งภูให้สวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดการล้างมือ รับบัตรคิว ยืนต่อคิวรักษาระยะห่างไม่ต่ำกว่า 2 เมตร พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือทำตามกฎ กติกา ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

8.ชายเสียชีวิตบนรถไฟติดโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก) เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ)

-เสนอข่าว พบผู้เสียชีวิตบนขบวนรถด่วนที่ 37 บางซื่อ-สุโขทัย โบกี้ที่ 4 เลขที่นั่ง 28 เป็นชายวัย 57 ปี เดินทางกลับมาจากปากีสถาน ที่สถานีทับสะแก จากการตรวจสอบพบว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งกักตัวเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบางซื่อ ช่อง 1037 ในเวลา 10.27 น. วันที่ 29 มี.ค. 2563 และประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สะแกคีตยาฆ่าเชื้อ พร้อมทำความสะอาด ส่วนเครื่องนอนที่ผู้เสียชีวิตใช้ ให้แยกออกแจ้งบริษัทซักผ้าเผาทำลาย

-ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 13 เป็นผู้เสียชีวิตรายแรกที่พบในจังหวัด เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด พร้อมให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ตรวจสอบเชื้อและกักตัวดูอาการ 14 วัน

-สสจ.สงขลา ออกหนังสือด่วนให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบนรถไฟขบวนที่พบผู้เสียชีวิต และขบวนรถไฟที่ 169 คู่ 2 คู่ 3 วันที่ 26 มี.ค. ซึ่งมีรายงานพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ให้กักตัว 14 วัน หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า)

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีนี้เชื้อโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิต แต่จากลักษณะการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ต้องพิสูจน์สาเหตุต่อไป ทราบว่าชายคนดังกล่าวมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานซึ่งอาจเป็นปัจจัยร่วมด้วย เพราะผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเริ่มมีอาการหนักหลังได้รับเชื้อประมาณ 5 -10 วัน จะมีอาการปอดอักเสบรุนแรง ต่อจากนั้นจึงจะเสียชีวิต

9.ปชช.ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กกรณีวัยรุ่นไม่พอใจที่ถูกเตือนให้สวมหน้ากากอนามัย ว่า ประมาณ 04.00 น. วันที่ 1 เม.ย. 2563 วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้ขับรถยนต์มาส่งเพื่อนที่รับบาดเจ็บ โดยทั้งหมดไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัย จึงได้ตักเตือน ทำให้กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม จึงแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยเข้ามาระงับเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน

-เสนอข่าว เชียงพนน 8 คน จ.นครศรีธรรมราช ลักลอบเล่นไพ่ภายในบ้าน โดยทุกคนไม่สวมหน้ากากอนามัย เบื้องต้นแจ้ง 2 ข้อหา ลักลอบเล่นการ

ประเด็นข่าว

พ่นและฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พร้อมสั่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก

-เสนอข่าว โลกออนไลน์เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก หลังพริตตี้สายเอ็นเตอร์เทนรายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กว่า ติดเชื้อโควิด-19 และรักษาที่รพ.ราชวิถี พร้อมเปิดเผยสถานที่ที่เดินทางไปก่อนที่พบว่าติดเชื้อ โดยเฉพาะวันที่ 11-12 มี.ค. ได้รับความโดยที่ไม่เคลือบไม่ได้แจ้งว่าลูกค้าเพิ่งกลับจากญี่ปุ่น และทำงานต่อเนื่องทุกวัน จนมีอาการป่วยวันที่ 18-19 มี.ค. แต่หายเป็นปกติจึงไปทำงานต่อ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว โฆษก สดช. กล่าวว่า จากการปฏิบัติงาน 4-5 วันที่ผ่านมา พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนฝ่าฝืนมั่วสุม ตั้งวงสังสรรค์ เล่นการพนัน ซึ่งผิดทั้ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงการกักตุนสินค้า ขยายหน้ากาอนามัยเกินราคา ผบ.ตร.ได้ให้เร่งรัดดำเนินคดีและสั่งฟ้องทุกข้อหา

10.การแพร่เชื้อทางอากาศ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, nationtv)

-เสนอข่าว นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์รพ.วิชัยยุทธ และประธานชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ข้อมูลล่าสุดสนับสนุนว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ระยะที่ฟื้นตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสทางอากาศไม่ต่างจากวัณโรค โดยสื่ออเมริกากลางข่าวว่า กลุ่มนักร้องประสานเสียงโบสถ์แห่งหนึ่งที่รัฐของอินเดียน่า 45 คนจาก 60 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเสียชีวิต 2 คนภายใน 3 สัปดาห์ โดยไม่มีใครมีอาการป่วย และมีการป้องกันตัวเองทั้ง การล้างมือ ยืนห่าง 1-2 เมตร ไม่แตะตัวหรือสิ่งของใด แสดงว่าขณะที่คนที่อยู่ในระยะที่ฟื้นตัวร้องเพลง มีละอองฝอยขนาดเล็กต่ำกว่า 5 ไมครอนฟุ้งกระจายออกและล่องลอยในอากาศ ทำให้คนที่อยู่ห่างออกไปติดเชื้อได้ และปัจจุบันมีหลักฐานจากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศนานถึง 3 ชั่วโมง จึงต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศให้กับผู้อื่นเป็นวงกว้าง

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวี่ทุกช่อง

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาว่าไวรัสโคโรนา 2019 สามารถติดผ่านอากาศได้ ยืนยันว่า ขณะนี้แม้จะพบผู้ป่วยระยะแรกเป็นกลุ่มก้อน แต่ยังไม่ใช่การแพร่ระบาดทางอากาศ เพราะโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะแพร่เชื้อผ่านทางน้ำลาย สารคัดหลั่งที่เป็นละอองฝอยจากการไอ จาม ในระยะ 1-2 เมตร โดยเชื้อจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ 2-3 วัน ดังนั้น ต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆ รวมทั้งจะต้องปฏิบัติ social distancing ตลอดจนไม่นำตัวเองไปอยู่ในสถานที่แออัด และการใส่หน้ากากอนามัยช่วยลดการรับเชื้อได้ 70%

11.ความเครียดของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมือง, one31, อัมรินทร์ทีวี, กระจุก

-เสนอข่าว ชายชาวบ้านหมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต พยายามฆ่าตัวตายด้วยการเดินลงทะเล เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวขึ้น ให้การตอนแรกอ้างว่าติดโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่พาไปตรวจร่างกายไม่พบว่าป่วย สุดท้ายยอมรับว่าเครียดที่ตกงานจากสาเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

-เสนอข่าว นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 3 เม.ย. จะประชุม ครม.นัดพิเศษ โดยมีรัฐมนตรีทุกคนเข้ามาประชุมที่ ทำเนียบรัฐบาล และจะจัดที่นั่งให้ห่างกัน งดผู้ติดตาม จำกัดบุคคลเข้าทำเนียบให้น้อยที่สุด รวมถึงไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ แต่จะให้ข่าวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และประสานงานผ่านสำนักโฆษก สำนักนายกฯ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า เงินบริจาคกองทุนสู้โควิด-19 ของสำนักปลัดสำนักนายกฯ ขณะนี้มียอด 20 ล้านบาทแล้ว กำลังหารือกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เพื่อแก้ไขกฎระเบียบในการนำเงินบริจาคมาใช้

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชนไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวสด, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, nationweekend)

-เสนอข่าว รว.ยุติธรรม ออกระเบียบปลดคนมาทำงานเหลือ 20% พร้อมทำความสะอาดสถานที่ และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

-สวทช. พัฒนาแพลตฟอร์ม DDC-Care : ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน DDC-Care ด้วย ปัจจุบันทดลองกับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงฯ 173 ราย และมีผู้ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว 20 คน

-รพ.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จะเริ่มแจกจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรก 1 ล้านชิ้นให้กับประชาชนโดยไปรษณีย์ไทย วันที่ 8 เม.ย. นี้ ตามข้อมูลทะเบียนบ้าน เขตกรุงเทพฯ 5,600,000 ชิ้น ที่เหลือ 4,400,000 ชิ้น แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตปริมณฑลผ่านผู้ว่าฯ ประมาณ 2.5 ล้านชิ้น และพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง

-รพ.ดิจิทัลฯ มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทยขนส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปส่งมอบให้กับผู้ว่าฯ และ สสจ.ทั่วประเทศ จำนวน 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน

-ก.การต่างประเทศ ประสานงานกับสธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพานักเรียนไทยที่ร่วมโครงการเอเอฟเอส กลับเข้าประเทศไทย ขณะนี้ยังเหลือกลุ่มใหญ่อยู่ในสหรัฐ คาดว่าจะกลับถึงไทยครบทั้งหมดในเดือนส.ค.นี้

-กรมศุลกากร เสนอยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามรายการที่ สธ. กำหนด ขณะนี้เรื่องนี้ผ่าน ครม.แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเด็นข่าว

-กรมประมง เผย ไม่พบเชื้อโควิดในสัตว์น้ำ ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ และเน้นการมีสุขอนามัยที่ดี เลือกรับประทานสัตว์น้ำที่มีความสด สะอาด และปรุงสุกใหม่เสมอเพื่อความปลอดภัย

-หน้ากานอนามัยที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กระจายไปถึงจังหวัดต่างๆ แล้ว

-ผู้ว่าฯ กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 2-30 เม.ย. ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอย ให้เปิดตั้งแต่ 05.01-24.00 น. และให้เฉพาะร้านจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภค ยกเว้นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสนามบิน และร้านอาหารในรพ. สามารถจัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้ปิดตั้งแต่ 00.01 น. ถึงเวลา 05.00 น. และปิดสวนสาธารณะทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน

-ผู้ว่าฯ ลำปาง ยกย่องระดับสกัดโควิด-19 ให้พร.เตรียมแผนรองรับคนป่วยทุกระดับ ให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่ 1-30 เม.ย. 2563

-ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ออกมาตรการบังคับให้ประชาชนใช้หน้ากากแบบผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง รวมถึงขณะที่อยู่ในยานพาหนะต่างๆ หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกจับปรับไม่เกิน 20,000 บาท

-ผู้ว่าฯ ระนอง เข้มคนนอกพื้นที่เข้าจังหวัด ต้องมีใบรับรองแพทย์

-ผู้ว่าฯ สตูล บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

-ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ออกประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ พร้อมสั่งห้ามออกนอกบ้านเคหสถาน ในเวลาที่กำหนด

-ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ออกคำสั่งล่าสุดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของรัฐ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1-30 เม.ย. ให้ปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง และขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน 23.00-05.00 น.

-อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกันยื่นประมอเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ จากนั้นได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ 15,000 ชุด เทอร์โมมิเตอร์สำหรับตรวจคัดกรอง 13 เครื่อง แก่ผู้แทน รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่

-ผู้นำฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ พรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหมายเร่งด่วน และการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อเราจะได้ฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

สื่อที่น่าเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ เรื่องดีดีกลางวิกฤตโควิด-19

-เสนอว่า บ.เนเชอรัล เบฟ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ P80 Natural Essence สมุนไพรสกัดจากลำไย 100% และคณะ ได้เข้าพบนายกฯ มอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อส่งต่อให้แก่แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยในสถาบันบำราศนราดูร เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันไวรัสและบำรุงสุขภาพ

รายงานผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่น่าเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, nationweekend, ไอเอ็นเอ็น, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, one31, สำนักข่าวไทย, newtv)

-**ภูเก็ต** ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็น 75 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงป่าตอง

-**ปัตตานี** มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็น ชายวัย 77 ปี มีอาการตั้งแต่ 20 มี.ค. 2563 วันที่ 13 มี.ค. ลูกชายที่ติดเชื้อจาก อ.หนองจิก มาเยี่ยม เจ้าหน้าที่ให้สังเกตอาการที่บ้านวันที่ 15-19 มี.ค. วันที่ 20 มี.ค. มีอาการไอ ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อย เจ้าหน้าที่รพ.สต.ส่งรักษาตัวที่รพ.ยะรัง ต่อมา มีภาวะปอดบวม วันที่ 24 มี.ค. ส่งต่อรพ.ปัตตานี และเสียชีวิต

-**สุรินทร์** พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย และวันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป ร้านสะดวกซื้อจะเริ่มเปิด 05.00-22.00 น.

-**นนทบุรี** เจ้าหน้าที่เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี หลังมีผู้ติดเชื้อ มีอาชีพเป็นนักดนตรี ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่รพ.เกษมราษฎร์การุณเวช รัตนาธิเบศร์ โดยเจาะเลือดตรวจถึง 4 ครั้ง จึงพบว่าติดเชื้อ

-**เพชรบุรี** เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 2 เป็นชายไทย 50 ปี มีอาชีพเลี้ยงนกขายตลาดนัดและตามใบสั่งจอง มีโรคประจำตัวเป็นตับอักเสบบี คาดว่าได้รับเชื้อมาจากที่อื่น

-**อำนาจเจริญ** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นรายที่ 2 เป็นชาย อ.ปทุมราชวงศา เพศหญิง อายุ 46 ปี ทำงานเป็นแม่บ้านที่เนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ 29-31 มี.ค. จากสุวรรณภูมิขึ้นรถไฟฟ้า นั่งแท็กซี่สีชมพู นอนโรงแรมย่านลาดกระบัง กด ATM ไทยพาณิชย์อ่อนนุช นั่งไทยสมล์ เที่ยวบินที่ WE 024 ที่นั่ง 48 C ไปอุบลฯ ต่อรถตู้ไปอำนาจเจริญ

-**กระบี่** มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวมเป็น 10 ราย รายแรกเป็นหญิงชาวฝรั่งเศส อายุ 24 ปี ตรวจพบการติดเชื้อในพื้นที่ อ.เกาะลันตา อีกรายเป็นหญิงไทย อายุ 28 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อมาจาก จ.ภูเก็ต

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, One31, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, sanook, สยามรัฐออนไลน์, ข่าวหุ้น, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, จส.100, businesstoday, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, nationtv, thebankokinsight, xinhuaithai)

-พระมหากษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย ทรงเตรียมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน

-ซาอุดีอาระเบีย เรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกที่จะเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะและเมดีนา ช่วงเดือน ก.ค.และ ส.ค.นี้ให้ชะลอแผนเดินทางออกไปก่อน

ประเด็นข่าว

- สหรัฐฯ ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและทำใจกับความสูญเสียครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาดของเชื้อที่กำลังจะมาถึงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า คาดว่าอาจมีผู้ป่วยเสียชีวิต 1-2 แสนราย และกำลังปรึกษาว่าสมควรออกคำแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ขณะที่รพ.หลายแห่งสหรัฐฯ ชูไ้ ออกแพทย์-พยาบาล ที่ให้ข้อมูลชดป้องกันขาดแคลน
- เมียนมา พบผู้เสียชีวิตรายแรกจากโควิด-19 ประกาศระงับการลงจอดของเที่ยวบินพาณิชย์เข้าทุกสายการบินทุกเส้นทาง ตั้งแต่ 31 มี.ค. จนถึง 13 เม.ย.
- อังกฤษ พบผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุด เป็น ค.ช.วัย 13 ปี. ยอดผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า 1,700 คน ยอดติดเชื้อรวมมากกว่า 25,000 คน และขาดแคลน ชุดตรวจไวรัส
- รมว.สธ. อธิก ขยายระยะเวลาเคอร์ฟิวส์ไปถึงวันที่ 19 เม.ย.
- เวียดนาม ประกาศให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นโรคระบาดระดับประเทศ ขณะที่ทั่วประเทศเข้าสู่แคมเปญระยะห่างสังคมเป็นเวลา 15 วัน เริ่ม 1 เม.ย.
- จีน พบผู้ป่วยรายใหม่ เดินทางกลับมาจากอังกฤษ เป็นรายแรกของเมืองอู่ฮั่นที่มาจากต่างประเทศ หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 7 วัน
- ออสเตรเลีย เร่งตรวจเชื้อทุกคนที่มีอาการ
- อินเดีย พบแพทย์ติดโควิด-19 สั่งปิดรพ.ทันที
- ไต้หวัน ประกาศเพิ่มวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็น 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเตรียมบริจาคหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้นให้แก่ประเทศที่ขาดแคลน ที่สุด
- เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 101 คน
- มาเลเซีย ยกกระดับเป็นเฟสที่ 2 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 เม.ย. หลังจากนั้นจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
- สปป.ลาว ติดโควิดสะสม 10 คน เร่งตรวจแรงงานกลับจากไทย
- เลขาธิการ UN เตือนว่า หากไม่ช่วยประเทศที่เปราะบางรับมือ ประชากรหลายล้านคนอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยง และไวรัสอาจจะระบาดไปรอบ โลก
- หลายประเทศในยุโรป ปฏิเสธเวชภัณฑ์ที่ผลิตโดยจีน หลังพบว่ามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน
- แคนาดา จะใช้งบประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ฮ่องกง พบแมวติดโควิด-19 จากเจ้าของ โดยตรวจพบเชื้อในช่องปาก จมูก และทวารหนักของแมว ถือเป็นสัตว์เลี้ยงตัวที่ 3 ที่ตรวจพบว่าได้รับไวรัส จากเจ้าของที่ติดเชื้อในฮ่องกง แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสัตว์เลี้ยงแพร่เชื้อสู่คนได้ ด้านเบลเยียมพบแมวตัวแรกติดเชื้อจากเจ้าของ มีอาการหายใจ ลำบากคล้ายกับอาการในคน
- จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เตรียมผลิตวัคซีน กว่า 1 พันล้านโดส รับมือ COVID-19 ทั่วโลก
- บริษัท ฟุจิฟิล์ม โดยยามะเคมิคอล ผู้ผลิตยารักษาโรคญี่ปุ่น เปิดเผยว่า บริษัทเริ่มทดลองทางคลินิกโดยให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสชื่อว่า อาวิแกน เพื่อรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะแรกจำนวน 100 คน
- สำนักงานด้านการแพทย์แห่งยุโรป แถลงว่า ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1 ปี ก่อนวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะได้รับความเห็นชอบและผลิตให้เพียงพอต่อ ความต้องการ มีวัคซีน 2 ตัวเข้าสู่ขั้นตอนทดลองในคนระยะแรก อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขแล้ว และยังไม่มีความเป็นไปได้ นำมาใช้ในรักษาอาการป่วยได้
- สถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อ 872,447 ราย เสียชีวิต 43,269 ราย รักษาหาย 184,482 ราย 5 ประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ สหรัฐ 188,592 ราย อิตาลี 188,592 ราย สเปน 102,136 ราย จีน 81,554 ราย เยอรมนี 72,383 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า

-กล่าวว่า มาตรการรับมือวิกฤติโควิด-19 ของจีนที่ดำเนินการเข้มข้น ทำให้สาธารณสุขไทยตั้งคำถามถึงการทำงานของรัฐมนตรี และมีเสียงตำหนิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กับ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ โดยรมว.สธ. ถูกตำหนิอย่างมากตั้งแต่การ แจกหน้ากากอนามัยแล้วประกาศไล่คนต่างชาติที่ไม่ยอมรับหน้ากาก รวมถึงการตำหนิแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนรมว.พาณิชย์ ถูกตำหนิเรื่องหน้ากาก อนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแอลกอฮอล์ขาดแคลน จนมีเสียงถามไปถึงนายกฯ เรื่องการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-เสนอบทความ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ กกก.วิจัยแห่งชาติ ผอ.สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเห็นได้ชัดว่าโค วิด-19 เป็นเหตุการณ์ใหญ่ ผู้ติดเชื้อจำนวนมากและแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งจีนใช้มาตรการอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมโรค ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในจีน ลดลงเรื่อยๆ ในระดับที่ระบบพอจะจัดการได้ โดยมีการจัดโครงสร้างการรับมือการระบาดโดยใช้แผนที่มีอยู่คล้ายกับใช้หวัดนก ใช้หวัดใหญ่ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และตำบลหมู่บ้าน มีการจัดกลไกทำงาน 9 ด้าน คือ 1.ด้านการประสานงาน 2. การระบาดวิทยาสอบสวนป้องกันโรค 3.ดูแลรักษาผู้ป่วย 4.ด้านการวิจัย 5.สื่อสารสาธารณะ 6.ประสานงานระหว่างประเทศ 7.การจัดหา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นมาใช้ 8.ช่วยเหลือดูแลประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตโดยปกติ และ 9.รักษาความมั่นคงของสังคม แต่ละด้านมีหัวหน้าผู้กำกับดูแล การทำงานในระดับกระทรวง แบ่งหน้าที่ให้แต่ละกระทรวงโดยมีกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รองรับ ยกกระตบการควบคุมโรคเป็นระดับประเทศ ทุก

ประเด็นข่าว

จังหวัดต้องดูแลอย่างเข้มข้นภายใน 1 เดือน มีการปรับแผนตามพื้นที่โดยอาศัยองค์ความรู้และประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน

สื่อที่นำเสนอ : บทนำมติชน

-กล่าวว่า ศบค. โดย นพ.สุชม ภาณุจันพิมาย ปลัด สธ. แถลงผลการสำรวจพฤติกรรมคนไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 71 มีการหลีกเลี่ยงพื้นที่ และร้อยละ 67.9 มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งส่วนนี้คาดหวังให้มีผลมากกว่าร้อยละ 95 เช่นเดียวกับพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงการติดไวรัสโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การระมัดระวังไม่เอามือมาโดนใบหน้า การล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารปรุงสุก ฯลฯ รวมถึงการอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทาง ซึ่งแม้จะฟันต่อพฤติกรรมปกติแต่มีความจำเป็นต้องร่วมมือกันปฏิบัติ

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์สังคมการเมือง

-กล่าวว่า นายวิชาญ มินชัยนันท์ ประธาน ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ทำหนังสือถาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กับ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กรณีพญาป้องกันโควิดตามชุมชนได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาห้ามส.ส.ฝ่ายค้านพญา แต่ฝ่ายรัฐบาลทำได้

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-กล่าวว่า การแก้ไขวิกฤตโควิด-19 จะคลี่คลายได้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่สำคัญอย่าให้คนส่วนน้อยที่ไม่ทำตามกฎสร้างปัญหาให้คนส่วนใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ สามัญสำนึก

-กล่าวว่า ประกาศ สธ.ที่ให้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ผสมมากกว่าร้อยละ 70 เป็นเครื่องสำอางที่สามารถผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการปลดล็อกให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางสามารถผลิตเจลล้างมือได้ จากเดิมที่ถือเป็นเครื่องมือแพทย์ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนได้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คนปนข่าว

-กล่าวว่า Rapid test เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญ ซึ่งต้องผ่านการประเมินมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ออย. ซึ่งมีการตั้งคกก.สอบข้อเท็จจริง 6 คน มีนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบการอนุมัตินำเข้า Rapid test ของ บ.เอ็มพี เมด กรุ๊ป จำกัด ที่รัฐบาลสเปนระบุว่าไม่ได้มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สต็อกไว้ถึง 200 ล้านชิ้น แต่สุดท้ายเป็นสินค้าที่ขาดตลาด หาซื้อได้ยากและมีราคาแพง ศูนย์โควิด-19 ได้เปลี่ยนการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยใหม่ ให้สธ.เป็นผู้จัดสรรให้รพ.ในสังกัด โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สถานพยาบาล และรพ.เอกชน อีกส่วนให้นำส่ง ก.มหาดไทย ให้ผู้ว่าฯ พิจารณากระจายหน้ากอกไปยังกลุ่มเสี่ยงเอง สะท้อนความล้มเหลวและขาดศักยภาพในการกำกับดูแลของ ก.พาณิชย์

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอว่า องค์กรยูนิเซฟ ระบุ เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อความที่แอบอ้างว่ามาจากองค์กรยูนิเซฟในหลายภาษาทางสื่อออนไลน์ ว่าให้หลีกเลี่ยงการทานไอศกรีมและอาหารที่เย็น ๆ เพื่อป้องกันโรค ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์ พารา สภาวะดี

-เสนอว่า นทพฐิประกาศเคอร์ฟิวเป็นจังหวัดแรกเมื่อ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา ห้ามประชาชนออกจากเคหสถานหลัง 23.00 - 5.00 น. แต่ช่วงเวลาที่ไม่ใช่เคอร์ฟิวและร้านสะดวกซื้อเปิดบริการประชาชนยังไม่ปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคม และยังมีคำถามของประชาชนที่ไปติดต่อกับสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการถามย้ำว่าเรื่องคนติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ควรประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อจุดไหนจะดีกว่าไล่ถามจากประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-เสนอว่า คาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากประชาชนยังไม่ดูแลตัวเองตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดอย่างเข้มงวด รวมถึงมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางออกจากต่างจังหวัด ส่งผลให้มีการแพร่กระจายของโรครุนแรงขึ้น หลายจังหวัดจึงใช้มาตรการปิดหมู่บ้าน เช่น จ.ตาก ผู้ว่าฯ ประกาศระงับจุดผ่านแดนทุกแห่ง ทุกจุด ยกเว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ขณะที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูเก็ต พบยอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ก.มหาดไทยจึงสั่งตรวจโดยสาร-รถไฟ เข้าพื้นที่ จ.นราธิวาส ผู้ว่าฯ สั่งระงับการเดินทางเข้า-ออก โดยยานพาหนะต่างๆ ยกเว้นรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น ด้าน ผู้ว่าฯ ปัตตานี ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ (2 เม.ย.) พบอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 24 พื้นที่ ขณะที่ airvisual.com รายงานการจัดอันดับเมืองมลพิษ เมืองเชียงใหม่ยังคงอยู่ในลำดับที่ 1 ของโลก ค่าฝุ่น 179 US AQI

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยตามที่มีข่าวพบค่าฝุ่นสูง 720 มคก./ลบ.ม. บริเวณรพ.แห่งหนึ่งใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมมลพิษ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

โรคไข้หวัดแดงในเด็ก

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอม อาจเดินทางท่องเที่ยว เจอแสงแดด อากาศร้อน อาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เพราะเด็กมีภูมิต้านทานต่ำ ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการ หากพบความผิดปกติควรไปพบแพทย์

นพ.อดิศักดิ์ ภัฒตาดั่ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคไข้หวัดแดงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว อากาศคือ จะไม่ค่อยมีน้ำมูก หรือมีน้ำมูกใสๆ เพียงเล็กน้อย และไม่มีอาการเจ็บคอ แต่จะรู้สึกขมปาก คอแห้ง แสบคอ อ่อนเพลีย วิธีดูแล ให้รับประทานยาลดไข้ ใช้น้ำเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อน และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว

อาการแพ้แอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การล้างมือหรือการใช้แอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ อาจมีผลกระทบต่อผิวหนัง ทำให้ผิวแห้ง แนะนำให้ใช้โลชั่นหรือครีมบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว และอาจเกิดอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบด้วยการทาบริเวณผิวหนังใต้ท้องแขน ด้านในทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. ก่อน

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำเพิ่มเติมว่า อาการแพ้จะมีอาการมีผื่นแดงหรือเกิดอาการคัน หากมีอาการแนะนำให้หยุดใช้ ให้ใช้สบู่ฟอกมือแทน

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, เว็บไซต์ one31, เว็บไซต์ 77khaoded, ผจก.รายวัน 360 องศา,

-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะที่ปรึกษา และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกันเก็บเกี่ยวต้นกัญชาสดภายในแปลงทดลองปลูกแบบโรงเรือน โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ชุดแรก 779 ต้น น้ำหนัก 529.2 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ เป็นผู้รับมอบ

เตือนผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ Newstv, เว็บไซต์โลกวันนี้,

-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนนครินทร์ เตือนญาติและครอบครัวที่อยู่ในนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอให้กักตักน้ำดื่มและอยู่ที่บ้าน พร้อมให้ป้องกันการป่วยซ้ำ หากพบว่าผู้ป่วยเริ่มมีสัญญาณเตือน 5 อาการปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไม่หลับไม่นอน พูด/ยิ้ม/ หัวเราะคนเดียว หวาดระแวง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที

สุขภาพเด็กช่วงปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมส่วนใหญ่เด็กจะเลือกกินอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล ไขมัน รวมทั้งอาหารขยะในปริมาณมากเกินไป ดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน มีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายน้อยลง ทำให้เป็นโรคอ้วนได้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรจัดอาหารให้มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ ทั้งปริมาณและความเหมาะสมกับวัย ให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลาย เน้น ผัก ผลไม้ นม สตรอว์เบอร์รี่ และไข่ เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสมอง ควรเพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

